

การประเมินโครงการ: นักคิดผู้ยิ่งใหญ่
การประเมินทักษะการสังเคราะห์

เกณฑ์การให้คะแนนเนื้อหาางานนำเสนอด้วยปากเปล่า

รายละเอียด คะแนน	มีประสิทธิภาพ 10-9	เพียงพอ 8-7	ค่อนข้าง 6-4	น้อยหรือไม่มีเลย 3-0
การจัดองค์ประกอบ	<p>การเริ่มต้นสุนทรพจน์เร้าการมีส่วนร่วมอย่างมากและจับความสนใจของผู้ฟัง</p> <p>การถ่ายโอนระหว่างความคิดเห็นราบรื่นเป็นตรรกะและไร้อาณัติ</p> <p>บทสรุปของฉันทสรุปสุนทรพจน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกี่ยวข้องกับทั้งหมด</p> <p>หมายรวมทั้งการดึงดูดผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพในตอนท้ายและจบลงอย่างน่าจดจำเป็นอย่างม</p>	<p>การเริ่มต้นสุนทรพจน์เร้าการมีส่วนร่วมอย่างมากและส่วนใหญ่จับความสนใจของผู้ฟัง</p> <p>การถ่ายโอนระหว่างความคิดเห็นราบรื่นและส่วนใหญ่เป็นตรรกะ</p> <p>บทสรุปของฉันทสรุปสุนทรพจน์และเกี่ยวข้องกับทั้งหมด</p> <p>หมายรวมทั้งการดึงดูดผู้ฟังในตอนท้ายและจบลงอย่างน่าจดจำ</p>	<p>การเริ่มต้นสุนทรพจน์ของฉันทค่อนข้างเร้าการมีส่วนร่วม</p> <p>การถ่ายโอนระหว่างความคิดเห็นค่อนข้างเป็นตรรกะแม้ว่าจะดูกระด้างหรือแข็งขี้</p> <p>บทสรุปของฉันทไม่มีประสิทธิภาพแล</p> <p>ะอาจไม่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด</p> <p>หมายรวมทั้งการดึงดูดผู้ฟังไม่เพียงพอและจบลงอย่างไม่น่าจดจำ</p>	<p>การเริ่มต้นสุนทรพจน์ของฉันทไม่เร้าการมีส่วนร่วม</p> <p>การถ่ายโอนระหว่างความคิดเห็นกระด้างและไม่เป็นตรรกะ</p> <p>ไม่มีแผนที่เป็นตรรกะในสุนทรพจน์</p> <p>ฉันทเตรียมการส่งท้ายอย่างไม่เข้าท่าหรือไม่มีผลกระทบ</p> <p>ปล่อยให้ผู้ชมสับสน</p>

<p>ส่วนตัว ตอบคำถามประจำบท : ชีวิตส่วนตัวของเขาส่งผลกระทบต่อผลงานอย่างไร</p>	<p>ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ฉันทดแลเปลี่ยนทำให้ผู้ชมเข้าใจบุคลิกภาพของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้สมเหตุผลอย่างมาก</p>	<p>ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ฉันทดแลเปลี่ยนทำให้ผู้ชมเข้าใจบุคลิกภาพของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้สมเหตุผล</p>	<p>ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ฉันทดแลเปลี่ยนทำให้ผู้ชมเข้าใจบุคลิกภาพของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้สมเหตุผลน้อย</p>	<p>ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ฉันทดแลเปลี่ยนไม่ทำให้ผู้ชมเข้าใจบุคลิกภาพของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้สมเหตุผล</p>
<p>บทบาทสมมติ</p>	<p>ฉันทสวมบทบาทของตัวละครตลอดการนำเสนอ</p>	<p>ฉันทสวมบทบาทของตัวละครตลอดการนำเสนอเป็นส่วนใหญ่</p>	<p>ฉันทสวมบทบาทของตัวละครตลอดการนำเสนอบ้าง</p>	<p>ฉันทไม่ได้สวมบทบาทของตัวละครในการนำเสนอ</p>
<p>อาชีพ: ตอบคำถามประจำบท : นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของฉันทเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร อุปสรรคอะไรบ้างที่เขาต้องเอาชนะเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก</p>	<p>ระบุความสำเร็จที่สำคัญไว้อย่างชัดเจนและอธิบายอย่างครบถ้วน อภิปรายความสำคัญและความหมายของผลงานของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ไว้อย่างชัดเจนมาก พร้อมอธิบายถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขา (อุปสรรค รางวัลและอื่น ๆ) ไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>ระบุความสำเร็จที่สำคัญไว้อย่างชัดเจนและอธิบายเป็นส่วนใหญ่ อภิปรายความสำคัญและความหมายของผลงานของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมอธิบายถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขา (อุปสรรค รางวัลและอื่น ๆ)</p>	<p>ระบุความสำเร็จที่สำคัญและอธิบายเป็นบางส่วน ไม่อภิปรายความสำคัญและความหมายของผลงานของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ไว้อย่างชัดเจนมาก ไม่อธิบายถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขา (อุปสรรค รางวัลและอื่น ๆ) ไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>ไม่ระบุความสำเร็จที่สำคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่อธิบายอย่างครบถ้วน ไม่อภิปรายความสำคัญและความหมายของผลงานของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ และไม่อธิบายถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขา (อุปสรรค รางวัลและอื่น ๆ)</p>
<p>ประวัติศาสตร์: ตอบคำถามสร้างพลัง</p>	<p>อธิบายความสำคัญของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของฉันทและผลกระทบของเขาต่อโลกไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>อธิบายความสำคัญของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของฉันทและผลกระทบของเขาต่อโลก</p>	<p>อธิบายความสำคัญของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของฉันทและผลกระทบของเขาต่อโลก</p>	<p>ไม่อธิบายความสำคัญของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของฉันทและผลกระทบ</p>

<p>คิดและคำถามประจำ บท: ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อ เปลี่ยนแปลงโลกของ เรา ผลงานของเขาส่งผล กระทบต่อใคร</p>	<p>น ผู้ชมรู้ได้อย่างแท้จริงว่าทำไมพิจารณาให้เขา เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ มีการพรรณนาและอธิบายถึงช่วงเวลาที่นักคิด ผู้ยิ่งใหญ่มีชีวิตอยู่และมีผลกระทบต่อชีวิตของ เขาไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>ผู้ชมมีความเห็นที่ดีว่าทำไมพิจารณาให้เข าเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ มีการพรรณนาและอธิบายถึงช่วงเวลาที่นัก คิดผู้ยิ่งใหญ่มีชีวิตอยู่และมีผลกระทบต่อ ชีวิตของเขาไว้เป็นส่วนใหญ่</p>	<p>ลเกินไปเป็นส่วน ผู้ชมต้องคาดเดาว่าทำไมพิจารณาให้ เขาเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ มีการพรรณนาและอธิบายถึงช่วงเวล าที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่มีชีวิตอยู่และมีผล กระทบต่อชีวิตของเขาไว้เป็นบางส่ว น</p>	<p>ะทบของเขาต่อโลก ผู้ชมไม่รู้ว่าทำไมพิจารณาให้ เขาเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีการพรรณนาหรืออธิบาย ถึงช่วงเวลาที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ มีชีวิตอยู่และมีผลกระทบต่อ ชีวิตของเขาไว้ไว้.</p>
---	---	---	--	---